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สรุปสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

  รษก.นรม.กำชับ พณ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ
ปี 65 โดยให้สำรวจทั้งอาหารเจและอาหารปกติ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ  ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค ด้าน อ.คน.เปิดโครงการ“พาณิชย์ลดราคา...เทศกาลกินเจ”
เพื ่อช่วยลดค่าครองชีพสินค้าเจให้ประชาชน ขณะที่ รองฯ คน.เผย คน.ได้ลงพ้ืนที ่สำรวจราคาผัก  
ณ ตลาดพระราม 5 พบว่า มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับราคาผักส่วนใหญ่ราคายังทรงตัว 

 รมช.พณ.เผย ทป.ประกาศขึ้นทะเบียน“กล้วยหอมทองละแม”อ.ละแม จ.ชุมพร เป็นสินค้า GI รายการที่ 5 ของจังหวัด 
โดยเป็นสินค้าเกษตรของไทยที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 6 ล้านบาท/ปี

  ปลัดฯ พณ.เปิดกิจกรรมฉลองผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นครบรอบ 30 ปี พร้อมมอบเกียรติบัตร BEST OF THE BEST 
 อ.คน.เผยข่าวปาล์มน้ำมันราคาร่วง เนื่องจากโรงสกัด-ลานเทหยุดรับซื้อช่วงวันหยุดไม่เป็นความจริง ด้านราคาปุ๋ยปรับ

ลดลงต่อเนื่อง ย้ำจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากต้นทุนลดลง ราคาจำหน่ายต้องปรับลดลงให้สอดคล้องกัน
  รษก.ผอ.สศท.เผยงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 13 และ Crafts Bangkok 2022 มียอดจำหน่ายสูงเกือบ 157 ล้านบาท 
   

 

 
 

 รนม.-รมว.พณ.เผยการส่งออกเดือน ส.ค.65 มีมูลค่า 2.3 หมื่นล้านUSD ขยายตัว 7.5% ซึ่งเป็นการขยายตัว
เป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 18 ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนปี 65 ขยายตัว 11% ชี้หลายปัจจัยสนับสนุน
การส่งออกขยายตัว อาทิ ศก.คู่ค้าฟื้นตัว เงินบาทอ่อนค่าส่งผลดีต่อสินค้าเกษตร แต่ยังกังวลสงคราม 
รัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ อาจทำให้ก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยราคาแพงขึ้น มั่นใจทั้งปีส่งออกเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4%

 พณ.เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม รมต.เอเปคกับ กต.ในเดือน พ.ย.นี้  โดย รนม.-รมว.พณ. 
เป็น ปธ.การหารือประเด็น“การค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง และยั่งยืน”ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมผู้นำเอเปค
ด้าน อ.จร.เผยในช่วงการประชุม คกก.ว่าด้วยการค้าการลงทุน ครั้งที่ 3/65 สมาชิกเอเปคได้หารือ 
ในประเด็นสำคัญ อาทิ โครงการของเอเปค การแก้ปัญหาให้ธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 อ.จร.เผยกรมได้เข้าร่วมการประชุม รมต.ศก.อาเซียน-ประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ณ จ.เสียมราฐ 
กัมพูชา เพ่ือรับรองแผนความร่วมมือด้าน ศก.ปี 66-67 พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก FTA กับคู่เจรจา 

 อ.จร.เผยได้เข้าร่วมการประชุม รมต.RCEP ครั้งที่ 1 เพ่ือเร่งรัดการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ของสมาชิกที่เหลือ 
สนับสนุนภาคเอกชน-SMEs ใช้สิทธิ์ความตกลง พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ือต่อการค้าในภูมิภาค 

 อ.จร.เผย รมช.พณ.เตรียมนำคณะผู้บริหาร พณ.เดินทางเยือนสิงคโปร์ ในวันที่ 26-28 ก.ย.65 เพื่อหารือความร่วมมือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTA ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปสิงคโปร์และการพัฒนา SMEs สู่การค้ายุคใหม่

   

 

 

 

  รองฯจร.ลงพ้ืนที่ จ.น่าน พร้อมด้วย พณจ.น่าน เพ่ือผลักดันสินค้าพรีเมียมใช้ประโยชน์จาก FTA บุกตลาด ตปท. 
  สพจ.หลายจังหวัด จัดโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน เพ่ือลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
  สพจ.ชัยนาท-ตรัง ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นต่อการครองชีพ 
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